

ที่ กษ ๐๓๑๗/๒๕๖



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง
ตำบลหนองแค อำเภอราชไศล
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐

๖ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนราชไศล เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลาก

เรียน ทบง.ทส.มท.๓ มี.๑๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง ได้รายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการน้ำ หลากจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" ในช่วงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากลงมาในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ มูลล้าง จนเกิดภาวะท่วมขังในพื้นที่ทำ การเกษตรของราษฎรริมฝั่งลำน้ำมูล ลำน้ำเสียวใหญ่ และลำน้ำห้วยทับทัน เป็นเนื้อที่ ๖๙,๘๖๔ ไร่ จึงจำเป็นต้องขอเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนราชไศล เพื่อให้ระดับน้ำมูลหน้าเขื่อนราชไศลลดลง เพื่อรองรับ การระบายน้ำจากพื้นที่ทั้งสองฝั่งลำน้ำ แต่เนื่องจากมีน้ำท่าไหลหลากมาจาก จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด ร้อยเอ็ด ตามลำน้ำเสียวใหญ่ โดยไหลลงมาหน้าเขื่อนราชไศลเป็นปริมาณมาก ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ระดับน้ำหน้าเขื่อนราชไศลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้รับทราบรายงานจากโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม ว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลหลากมาตามลำเสียวใหญ่สู่ลำน้ำมูลหน้า เขื่อนราชไศลเพิ่มเติมอีกหลังจากนี้ภายในไม่เกิน ๓ วัน โดยในขณะนี้ เวลา ๒๑.๐๐ น.ของวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระดับน้ำหน้าเขื่อนราชไศลอยู่ที่ระดับ +๑๑๘.๖๗ ม.(รทก.) ซึ่งใกล้ถึงระดับวิกฤตที่เขื่อนราชไศล จะหน่วงน้ำไว้ได้ (ระดับ +๑๑๙.๒๐ ม.(รทก.) หากไม่เพิ่มการระบายน้ำจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถูกน้ำท่วม ขังหน้าเขื่อนราชไศลในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่อาศัย

โครงการฯ มูลล้าง ได้รายงานสถานการณ์ และขอความเห็นชอบเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อน ราชไศล ไปยังสำนักงานชลประทานที่ ๘ กรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ ได้ให้ ความเห็นชอบในการเพิ่มการระบายน้ำแล้ว โครงการฯ มูลล้างจึงจะทำการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนราชไศล เพิ่มขึ้นในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยจะทยอยเพิ่มการระบายเป็นลำดับแบบขั้นบันไดจากน้อยไป หามากจนถึงที่สุด คือทำการแขวนบานระบายทั้ง ๗ บาน เพื่อเพิ่มสภาพการระบายน้ำหลากให้ไหลผ่านเขื่อน โดยอิสระตามธรรมชาติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภานรินทร์ ภาณุพินทุ)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง